



ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม สธ ๐๔๐๑.๔/ว ๑๓๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

บัดนี้ กองโรคไม่ติดต่อได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการ จึงประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฤชฎา หาญบรรเจิด)
ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกองโรคไม่ติดต่อ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมากรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑	นางจรีพร คงประเสริฐ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ดีเด่น
๒	นายอรธเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ดีเด่น
๓	นางสาวศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
๔	นางสาวณัฐฉิวรรณ พันธมุง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
๕	นางสาวกุลพิมพ์ เจริญดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๖	นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๗	นางสาวปรารถนา สุขเกษม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๘	นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๙	นางสาวธาริณี พังจันทน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๐	นางหทัยชนก เกตุจนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๑	นางสาวเบญจมาศ นาคราช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๒	นางนันทน์นภัส ภูมิถาวร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ดีเด่น
๑๓	นางสาววคินี ไทพาศินย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๔	นางสาวณัฐธิดา ช่วยเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๕	นางสาวชนิดดา ตริวุฒิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๖	นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลณิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๗	นายกันตพล ทับหุ่น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๘	นางสาวศศิธร บุรีชัย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๙	นางสาวอัฐสิมา มาศโอสถ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๐	นายทัชชา ม่านตา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๑	นายวสันต์ ทองไม้	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๒	นางสาวเบญจมาศ วังนุราช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๓	นางสาวสุธิดา แก้วทา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๔	นายภาณุวัฒน์ คำวังสง่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๕	นางสาววรัญญา ตริเหลา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๖	นางสาวนัชฐา ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๗	นางสาวประภัสรา บุญเทวี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๘	นางสาวสุภาพร หน่อคำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๙	นางสาวขวัญชนก อีสระ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓๐	นางสาวกมลวรรณ ใจงาม	นักวิชาการเผยแพร่	ดีเด่น
๓๑	นางสาวนิศารัตน์ สรรคพงษ์	นักวิชาการเผยแพร่	ดีเด่น
๓๒	นางสาวณัฐรัตน์ ศรีกรุงพลี	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีเด่น
๓๓	นางสาวรัตนภรณ์ จันตะนี	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีเด่น
๓๔	นางสาวปิยวรรณ โสตะ	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีเด่น
๓๕	นางสาวสุรัสวดี รุนจำรัส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ดีเด่น
๓๖	นายยศวัต ศรีโกลม	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดีเด่น
๓๗	นายณรงค์รัตน์ นกสี	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	ดีเด่น

(นายภุชญา หาญบรรเจิด)
ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกองโรคไม่ติดต่อ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ
๑	นายกฤษฎา หาญบรรเจิด	ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ	ดีมาก
๒	นายชอุทธิ์ เต็งไทรสรณ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ดีมาก
๓	นางนิตยา พันธุเวทย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
๔	นางสาวศศภัสส์ โกมล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ดีมาก
๕	นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๖	นางสาวพัชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ดีมาก
๗	นางสาวศศิธรธา โพธิ์จันทร์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ดีมาก
๘	นางนภัสวรรณ มาตลอย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ดีมาก
๙	นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรุณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๐	นางสาวพนิดา เจริญกรุง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๑	นางสาวนุรุลฮูดา เป็ญซอและ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๒	นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเยี่ยมยา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดีมาก
๑๓	นางสาวช่อเพชร ทัดนุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	ดีมาก
๑๔	นางวิภาวรรณ ประเสริฐจุมพล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ดีมาก
๑๕	นางสาวสุกัญญา วรดี	นักจัดการงานทั่วไป	ดีมาก
๑๖	ว่าที่ รต.หญิง นารายา ภูริรัตนพร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ดีมาก
๑๗	นางสาวกนกวรรณ ประจำญาติ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ดีมาก
๑๘	นางสาวจิรพรรณ จันทร์วิเชียร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดีมาก
๑๙	นางสาวสุพิน รุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดีมาก
๒๐	นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดีมาก
๒๑	นางสาวสโรชา สาदनอก	นักทรัพยากรบุคคล	ดีมาก
๒๒	นางสาวเพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีมาก
๒๓	นายณัฐพล พงษ์วิเศษ	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีมาก
๒๔	นายยืนยง คำมูลตา	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีมาก
๒๕	นางสาวศศิภรณ์ สารแสง	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีมาก


(นายกฤษฎา หาญบรรเจิด)
ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ